



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายสารบรรณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๑๙
 ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๒๒๒๒ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
 เรื่อง สรุปคำกล่าวมอบนโยบายของ รมต.นร.(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์)

๑) เรียน อปส.

ตามที่ สลก. ได้จัดโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมี รมต.นร.(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์) ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา นั้น

ในการนี้ สลก. ได้สรุปคำกล่าวมอบนโยบายของ รมต.นร.(นางสาวกฤษณา) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นสมควรแจ้งเวียนทาง Intranet ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(Handwritten signature)

(นายเสมอ นิ่มเงิน)
 ลนค.

๒) -ดำเนินการตามเสนอ
(Handwritten signature)

(นายธีระพงษ์ ไสตาศรี)
 ร.อปส.
 30 ก.ย. 2554

๓) ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๒๒๒๒
 เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
 เพื่อโปรดทราบ

(Handwritten signature)
 (นายเสมอ นิ่มเงิน)
 เลขานุการกรม
 - 3 ก.ย. 2554

ปล. (นายธีระพงษ์ ไสตาศรี)..... ๒๒๒๒/๑

30 ก.ย. 2554

รวม ๐๑๙

คำกล่าวมอบนโยบายของ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์)

ในการสัมมนาประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี

ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาพบปะกับทุก ๆ ท่านในวันนี้ ดิฉันขอขอบคุณที่ทุก ๆ ท่านได้แสดงมุทิตาจิตต่อดิฉัน ในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้มอบหมายให้ดิฉันสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในงานของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ซึ่งดิฉันเป็น ส.ส. จังหวัดอุดรธานี ๔ สมัย ทำงานทางด้านการเมืองมากกว่า ๑๐ ปี คิดว่าวันนี้มีความเข้าใจพี่น้องประชาชนอยู่มากและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาได้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะรัฐมนตรีในครั้งนี้ ดิฉันเองมาจากภาคธุรกิจ ดังนั้น อยากจะเรียนทุกท่านว่าการทำงานจะตั้งอยู่บนเหตุและผลทุกประการ ดิฉันมาจากภาคชนบท ซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ จึงอยากให้เห็นงานของกรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับงานท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของประเทศเช่นเดียวกัน

หลังการแถลงนโยบายและคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลได้เริ่มเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนปีแรกทันที ประกอบกับประชาชนในหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ทำให้รัฐบาลต้องการความร่วมมือ ร่วมใจจากข้าราชการทุกส่วนเพื่อบรรเทา แก้ไขปัญหาให้ประชาชนและผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผล งานประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทิศทางการทำงานของรัฐบาลทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล งานประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างที่สุด ดิฉันจึงขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการทุกท่านทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อลดช่องว่างความไม่เข้าใจและเป็นสื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยดิฉันพร้อมจะรับฟังและร่วมมือกับทุก ๆ ท่านเพื่อให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จต่อไป

/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ประเทศไทย กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ๓ ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านโครงสร้างของประชากรและสังคมไทย การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวโดยเฉพาะ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความไม่เป็นธรรมในสังคมได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ทางการเมืองดังที่ทุกท่านทราบดี ความขัดแย้งดังกล่าวได้สร้างแผลและการแบ่งแยก ในสังคมอย่างลึกซึ้ง ท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนดนโยบายการสร้างความปลอดภัย สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยเป็นนโยบายเร่งด่วนในปีแรกของรัฐบาล

เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นองค์กรหลัก ด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส รับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย โดยรวม” กรมประชาสัมพันธ์ย่อมต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ประกอบกับดิฉันในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบ ดิฉันจึงต้อง ขอความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุก ๆ ท่านทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ทางราชการ จากสื่อสารมวลชน และจากสื่อสาธารณะทุกประเภทอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม (นโยบายรัฐบาลที่ ๘.๓) โดยจะ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ด้วยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย และส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน

๒. ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ และส่งเสริมให้ สื่อมวลชนร่วมเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ หรืออื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

๓. ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

จากทั้งนโยบายของรัฐบาล และ วิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อมาผนวกกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือ การมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ กสทช.) กรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทหนึ่งและสาม ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ การศึกษา วัฒนธรรม และเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน หรือกล่าวโดยสรุปคือการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการจัดเตรียมแผนแม่บทการบริหารคลื่นฯ ร่วมกับรัฐบาลและต้องพิจารณาในรายละเอียดของรายการที่เป็นข่าวสาร สาระความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ตลอดทั้งพัฒนาการแพร่ภาพและกระจายเสียงจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล เพื่อที่จะส่งให้คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาความจำเป็นที่รัฐจะยังคงเป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ต่อไป

การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางดังที่กล่าวมาแล้ว มีความสอดคล้องกับนโยบายของดิฉันและรัฐบาลเป็นอย่างมาก เพราะดิฉันได้เคยกล่าวไว้ตั้งแต่วันได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์ว่า ดิฉันมีนโยบายที่จะพัฒนาทิศทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ วัฒนธรรม สาระความรู้ สารประโยชน์ในระดับท้องถิ่น และต้องสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนการกระจายเสียงและแพร่ภาพจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลไปพร้อม ๆ กันด้วย ดังนั้นดิฉันจึงได้ขอให้กรมประชาสัมพันธ์ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการประชาสัมพันธ์ของผลงานของรัฐในช่วง ๔ ปีนี้ ซึ่งดิฉันตั้งใจจะผลักดันงบประมาณนี้อย่างเต็มความสามารถตลอดจนในอนาคตก็คงต้องมีการพิจารณาพัฒนาเรื่องอุปกรณ์ต่อไป

จากประสบการณ์การเป็นผู้แทนราษฎรของดิฉันเอง ดิฉันทราบดีถึงบทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนทุก ๆ ระดับที่มีต่อสังคม ประชาชนและการสร้างความตระหนักในปัญหาต่าง ๆ ให้กับสาธารณะได้รับรู้ เข้าใจ กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีเครือข่ายและ

/อัตรากำลัง...

อัตรากำลัง ทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) รวมทั้งยังมีภาคีเครือข่ายกับสื่อมวลชนท้องถิ่นและเครือข่ายอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ศักยภาพในด้านนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบ เป็นจุดแข็งของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะสามารถเข้าถึง เข้าใจ ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งและรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่ท่านผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ในที่นี่ต้องคำนึงถึง จึงเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการและการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของเราให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับสื่ออื่น ๆ ดิฉันคงต้องฝากท่านอธิบดีและท่านผู้บริหารทุกท่านทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด ให้ช่วยพิจารณาในเรื่องนี้และเสนอแนวทางการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์ของเราให้ดิฉันได้รับทราบและนำมาพิจารณาร่วมกันต่อไป เพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ให้สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แน่นอนที่สุดความสำเร็จของเป้าหมายของนโยบายต้องอาศัยการ “ร่วมมือร่วมใจ” นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทันเวลา ดิฉันจึงขอฝากทุกท่านที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อการบรรลุผลตามนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศของเราต่อไป

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอฝากความระลึกถึงและกำลังใจไปสู่เจ้าหน้าที่และบุคลากรรวมตลอดถึงเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ทุกท่าน ซึ่งดิฉันได้รับทราบข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของทุกท่านเป็นอย่างดี ดิฉันจะร่วมกับผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ไตร่ตรองและแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพบปะกันในวันนี้ ดิฉันขอยืนยันอีกครั้งว่าดิฉันยินดีรับฟังและร่วมมือกับทุกท่านในการปฏิบัติงานทุกด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดิฉันจะได้รับการสนับสนุน ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่พวกเรามุ่งหวังไว้